



ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร
ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น
และรางวัล Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาและเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน บุคคลและ
องค์กรที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น และรางวัล Stronger Teen Mom ๒๐๒๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูและการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงดำเนินการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและ
องค์กร และแม่วัยรุ่น ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ที่เป็นต้นแบบ
ในการเรียนรู้และขยายผลการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศเพื่อให้เครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร
และแม่วัยรุ่นทั่วประเทศ ตามคุณสมบัติที่กำหนดที่มีความสนใจสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล
เชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กรที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น
และรางวัล Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งผลงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตามประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการของคณะกรรมการสรรหาเชิดชูเกียรติ
เครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร และแม่วัยรุ่นที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจตุพร โรจนพานิช)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเกียรติ
เครือข่ายที่ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร
ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น
และรางวัล Stronger Teen Mom ๒๐๒๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) และดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว
ในชุมชน ร่วมกับเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงดำเนินการสรรหา
และเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร ที่ขับเคลื่อนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น และรางวัล Stronger Teen Mom ๒๐๒๒
๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่เครือข่ายเด็ก เยาวชน
บุคคลและองค์กร ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น และรางวัล Stronger
Teen Mom ๒๐๒๒ ที่เป็นต้นแบบในการเรียนรู้และขยายผลการขับเคลื่อนงาน

๑. รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.๑ ประเภทที่ ๑ รางวัลเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร ที่ขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น (ผู้ขับเคลื่อน)

เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ทั้งในระบบ หรือนอกระบบการศึกษา
เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข ฝ้าระวัง และด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ
แม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน ซึ่งเป็นผลงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กันยายน ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕)

เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งในระบบ หรือนอกระบบ
การศึกษา เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากการเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข ฝ้าระวัง และด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน เป็นผลงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กันยายน ๒๕๖๔ -
สิงหาคม ๒๕๖๕)

บุคคล หมายถึง บุคคลที่อายุมากกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นประจักษ์
และได้รับการยอมรับในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไปขยายผลให้ถึง
แม่วัยรุ่นและครอบครัวในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข ฝ้าระวัง และด้านการจัดสวัสดิการสังคม
สำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน (กันยายน ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕)

องค์กร หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม หรือกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติให้เกิดผลถึงเด็กและเยาวชน หรือแม่วัยรุ่นและครอบครัว โดยเป็นผลงานภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยตรง หรือมีการนำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นไปขยายผลให้ถึงเด็กและเยาวชน หรือแม่วัยรุ่นและครอบครัวในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข ฝ้า ระวัง และด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน ซึ่งเป็นผลงาน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กันยายน ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕) รวมทั้งแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นที่ประจักษ์ โดย ที่เป็นผลงานที่ไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนมาก่อน

๑.๑.๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ประเภทที่ ๑ : เด็ก เยาวชน บุคคล และองค์กร (ผู้ขับเคลื่อน)

- ๑) เนื้อหา (๑๐ คะแนน)
- ๒) รูปแบบวิธีการสื่อสาร/รูปแบบวิธีทำกิจกรรม/
รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม (๒๐ คะแนน)
- ๓) การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
และการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ (๒๐ คะแนน)
- ๔) ความต่อเนื่องของกิจกรรมและแนวทาง
ในการสร้างความยั่งยืน (๒๐ คะแนน)
- ๕) การประเมินผล (๒๐ คะแนน)
- ๖) แนวคิดในการขยายผล (๑๐ คะแนน)

๑.๑.๒ รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ประเภทที่ ๑ : เด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร (ผู้ขับเคลื่อน) แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ : การส่งเสริมเด็ก เยาวชนในการป้องกัน แก้ไข และฝ้าระวัง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามหลักสูตร id sign “ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น”

กิจกรรมที่ ๒ : การขับเคลื่อนงานตามแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

กิจกรรมที่ ๓ : การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน

กิจกรรมที่ ๑	กิจกรรมที่ ๒	กิจกรรมที่ ๓
๑. เนื้อหา (๑๐ คะแนน) ● การพิจารณานำเนื้อหาจาก หลักสูตร I D - Sign ไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของ พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	๑. เนื้อหา (๑๐ คะแนน) ● มีขับเคลื่อนงานตามแผนกิจกรรม บูรณาการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) เพื่อให้มีการส่งเสริมและป้องกัน การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น โดยมีการบูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วน	๑. เนื้อหา (๑๐ คะแนน) ● มีความสอดคล้องกับกิจกรรม การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ แม่วัยรุ่นและครอบครัว และ ตอบสนองต่อความต้องการ และปัญหาของแม่วัยรุ่นและ ครอบครัว ● มีความครอบคลุม การจัดสวัสดิการสังคม ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพกาย-จิต

กิจกรรมที่ ๑	กิจกรรมที่ ๒	กิจกรรมที่ ๓
		มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านการศึกษา
<p>๒. รูปแบบวิธีการสื่อสาร/ รูปแบบวิธีทำกิจกรรม/รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรม (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการนำความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็น กิจกรรมที่มีความน่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ น่าติดตาม เข้าถึงและ มีกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) จากเด็กและเยาวชน ● มีการเรียบเรียงลำดับและ ความกระชับของการสื่อสาร และการจัดกิจกรรม มีการสรุปผลความรู้และ ทักษะที่ได้รับ ให้กับเด็กหรือ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ● มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เช่น สื่อสังคม Facebook/TikTok/Youtube/ Instagram/Twitter/ Web Page เป็นต้น มีเนื้อหา ที่กระชับไม่เกิน ๓ นาที 	<p>๒. รูปแบบวิธีการสื่อสาร/ รูปแบบวิธีทำกิจกรรม/รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรม (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ น่าติดตาม เข้าถึงและมีกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) จากเด็กและเยาวชน ● นำเสนอผ่านแผนกิจกรรม บูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ● มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เช่น สื่อสังคม Facebook/TikTok/Youtube/ Instagram/Twitter/ Web Page เป็นต้น มีเนื้อหา ที่กระชับไม่เกิน ๓ นาที 	<p>๒. รูปแบบวิธีการสื่อสาร/ รูปแบบวิธีทำกิจกรรม/รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรม (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ น่าติดตาม เข้าถึงและมีกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) จากเด็กและเยาวชน ที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ● มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ตามหลักการ วิธีการ กระบวนการสังคมสงเคราะห์ อย่างครบถ้วน ได้แก่ การแสวงหาข้อเท็จจริง การเยี่ยมบ้าน การประเมิน สภาพปัญหาและความต้องการ ของแม่วัยรุ่นและครอบครัว การวางแผนการแก้ไขปัญหารวม ทั้งการประสานทรัพยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ การเยี่ยมบ้านติดตามและ ประเมินผล รวมทั้งความก้าวหน้า ในการพัฒนาศักยภาพของ แม่วัยรุ่นในการจัดการตนเอง และการยุติการให้ความช่วยเหลือ ● มีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เช่น สื่อสังคม Facebook/TikTok/Youtube/ Instagram/Twitter/ Web Page เป็นต้น มีเนื้อหา ที่กระชับไม่เกิน ๓ นาที

กิจกรรมที่ ๑	กิจกรรมที่ ๒	กิจกรรมที่ ๓
<p>๓. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • เด็ก เยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีโอกาส ได้พัฒนาทักษะ เป็นผู้นำ (Leadership) การทำงานเป็นทีม โดยการ คิดวิเคราะห์ การวางแผน และแบ่งงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและประเมินผล การทำงานร่วมกัน มีการ ประสานความร่วมมือและ บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม • ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร จากภาคส่วนต่าง ๆ 	<p>๓. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • เครือข่ายเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ได้พัฒนาทักษะ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และประเมินผลการดำเนินงาน • เครือข่ายเด็กและเยาวชน มีการประสานความร่วมมือ และบูรณาการการทำงาน ร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม • ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร จากภาคส่วนต่าง ๆ 	<p>๓. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • บ้านพักเด็กและครอบครัว ประสานความร่วมมือและ มีการบูรณาการการทำงาน กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็น รูปธรรม • บ้านพักเด็กและครอบครัว มีการสำรวจความต้องการ ของแม่วัยรุ่นและครอบครัว • ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร จากภาคส่วนต่าง ๆ
<p>๔. ความต่อเนื่องของกิจกรรมและแนวทางในการสร้างความยั่งยืน (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีแผนและกำหนดการ ในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน • มีการขับเคลื่อนงานตาม แผนงานที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง • จำนวนเด็ก เยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย) ที่เข้าถึงกิจกรรม 	<p>๔. ความต่อเนื่องของกิจกรรมและแนวทางในการสร้างความยั่งยืน (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีแผนและกำหนดในการ ขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน • มีการขับเคลื่อนงานตาม แผนงานที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมตามกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ 	<p>๔. ความต่อเนื่องของกิจกรรมและแนวทางในการสร้างความยั่งยืน (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีแผนและกำหนดในการ ขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน • การขับเคลื่อนงานตาม แผนงานที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง • จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม ตาม กลุ่มจังหวัดต่าง ๆ
<p>๕. การประเมินผล (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีการประเมินผลการทำงาน ของทีมงานผู้ขับเคลื่อนร่วมกัน ด้วยวิธีการประชุมถอดบทเรียน • มีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การประเมินความพึงพอใจ การประชุม Focus Group 	<p>๕. การประเมินผล (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีการประเมินผลการทำงาน เช่น การถอดบทเรียน รายงาน ผลการดำเนินงาน การสรุป และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เป็นต้น • มีการประเมินผลลัพธ์ ความเปลี่ยนแปลงกับ กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจหรือ 	<p>๕. การประเมินผล (๒๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีการประเมินผลการทำงาน เช่น การถอดบทเรียน รายงานผลการดำเนินงาน การสรุปและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน เป็นต้น • มีการติดตามประเมินผลและ บันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก ข้อมูลแม่วัยรุ่นและครอบครัว ที่ชัดเจน

กิจกรรมที่ ๑	กิจกรรมที่ ๒	กิจกรรมที่ ๓
หรือการติดตามผลจาก Google Forms เป็นต้น	แบบสอบถามการประชุม Focus Group ติดตามผลจาก Google Form เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> มีการประเมินผลลัพท์กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจหรือแบบสอบถามการประชุม Focus Group เป็นต้น
๖. แนวคิดในการขยายผล (๑๐ คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> มีแผน/งบประมาณ ในการขยายผลอย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร 	๖. แนวคิดในการขยายผล (๑๐ คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> มีแผน/งบประมาณ ที่แสดงถึงการขยายผลอย่างชัดเจน เช่น การบรรจุแผนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแผนงานที่มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการในพื้นที่ 	๖. แนวคิดในการขยายผล (๑๐ คะแนน) <ul style="list-style-type: none"> มีแผน/งบประมาณ ที่แสดงถึงการขยายผลอย่างชัดเจน เช่น สนับสนุนให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด การบรรจุแผนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีแผนงานที่มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการในพื้นที่

๑.๒ ประเภทที่ ๒ : Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผู้ได้รับการขับเคลื่อน)

แม่วัยรุ่น Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ หมายถึง หญิงที่มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่เห็นผลการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสังคมได้อย่างชัดเจน สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง นำความรู้ และทักษะก่อให้เกิดผลดีที่เกิดขึ้นต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง

๑.๒.๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ประเภทที่ ๒ : Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผู้ได้รับการขับเคลื่อน)

- ๑) แร่งบันดาลใจในการทำกิจกรรมและการส่งผลงาน (๒๐ คะแนน)
- ๒) ขั้นตอนการทำกิจกรรม (๒๐ คะแนน)
- ๓) สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ (๒๐ คะแนน)
- ๔) การก้าวข้ามอุปสรรค/ความท้าทาย (๒๐ คะแนน)
- ๕) สิ่งที่ตนเองได้รับจากการทำกิจกรรม (๒๐ คะแนน)

๑.๒.๒ รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ประเภทที่ ๒ : Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผู้ได้รับการขับเคลื่อน)

ผู้สมัครสามารถเลือกเสนอผลงานโดดเด่นได้หลายด้านจาก ๔ มิติ ดังต่อไปนี้

(๑) มิติด้านสุขภาพ (กาย-จิต) พ่อแม่วัยรุ่นมีสุขภาพแข็งแรงและเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมกรณีที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กพิการ แม่วัยรุ่นไม่ตั้งครร์ก้า พ่อแม่วัยรุ่นสามารถดูแลสุขภาพทางเพศ

(๒) มิติด้านสังคม ครอบครัวแม่วัยรุ่นอบอุ่น เด็กอยู่ในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวและชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นและครอบครัวสามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได้

(๓) มิติด้านเศรษฐกิจ แม่วัยรุ่นและครอบครัวมีเศรษฐกิจที่พอเพียงหรือมีอาชีพที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้

(๔) มิติด้านการศึกษา แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาต่อตามความสนใจ คำอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

๑. แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมและการส่งผลงาน หมายถึง อธิบายถึงแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมและการส่งผลงานเข้าประกวด

๒. ขั้นตอนการทำกิจกรรม หมายถึง อธิบายขั้นตอน วิธีการ กระบวนการในการทำกิจกรรม

๓. สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง อธิบายถึงสิ่งที่เอื้ออำนวยผลหรือเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำกิจกรรม

๔. การก้าวข้ามอุปสรรค/ความท้าทาย หมายถึง อธิบายถึงปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค/ความท้าทาย

๕. สิ่งที่คุณเองได้รับจากการทำกิจกรรม หมายถึง การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย-จิต-จิตวิญญาณ**/ปัญญา สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา (** จิตวิญญาณ หมายถึง การรู้เท่าทันโลกและชีวิต ยึดมั่นในความถูกต้องและดีงาม บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เจริญสติ แสวงหาความรู้แจ้ง เข้าถึงศาสนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน)

๒. การสมัครและส่งผลงาน

ส่งผลงานได้นับตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศรับสมัคร - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามช่องทาง ดังนี้

๒.๑ ส่งด้วยตนเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ) ชั้น ๑๕ Zone A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่อยู่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหามาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒.๒ ทาง E-mail : protection@dcy.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ระบุหัวข้อการสรรหาและเขตชุกเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) พร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัคร เอกสารผลการดำเนินงาน ในรูปแบบ PDF โดยเอกสารการสมัครต้องเป็นฉบับที่มีลายเซ็นหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร และให้นำเอกสารตัวจริงมายื่นในกรณีที่ได้รับรางวัล

๒.๓ ในกรณีที่มิมีไฟล์ต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์ผ่านระบบ google forms และส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๔ เอกสารประกอบการสมัคร

ประเภท	รายละเอียด
ประเภทที่ ๑ : เด็ก เยาวชน บุคคล และองค์กร (ผู้ขับเคลื่อน)	๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๒. เอกสารผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ จำนวนไม่เกิน ๕ หน้า (ไม่รวมหน้าปก) ดังนี้ ๑) เนื้อหา ๒) รูปแบบวิธีการสื่อสาร/รูปแบบวิธีทำกิจกรรม/รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ๓) การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ๔) ความต่อเนื่องของกิจกรรมและแนวทางในการสร้างความยั่งยืน ๕) การประเมินผล ๖) แนวคิดในการขยายผล
ประเภทที่ ๒ : Stronger Teen Mom ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผู้ได้รับการขับเคลื่อน)	๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๒. เอกสารผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ จำนวนไม่เกิน ๕ หน้า (ไม่รวมหน้าปก) ดังนี้ ๑) แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมและการส่งผลงาน ๒) ขั้นตอนการทำกิจกรรม ๓) สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ๔) การก้าวข้ามอุปสรรค/ความท้าทาย ๕) สิ่งที่ตนเองได้รับจากการทำกิจกรรม

*หมายเหตุ (๑) ผู้สมัครจะต้อง Scan เอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF

กรณีส่งทาง E-mail : protection@dcy.go.th

และขอให้ระบุหัวข้อ การสรรหาและเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) ผู้สมัครประเภทที่ ๑ สามารถเลือกผลงานโดดเด่นเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ กิจกรรม

(๓) ผู้สมัครประเภทที่ ๒ สามารถเลือกเสนอผลงานโดดเด่นได้มากกว่า ๑ มิติ

๓. คณะกรรมการตัดสิน

๓.๑ คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาจากเอกสารผลงานการดำเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสมัครผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting ภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที

๓.๓ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

๔. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน เว็บไซต์ www.dcy.go.th

๕. รางวัล

ประเภทที่ ๑ (ผู้ขับเคลื่อน)	ประเภทที่ ๒ (ผู้ได้รับการขับเคลื่อน)
รางวัลประเภทที่ ๑ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) เด็ก ๒) เยาวชน/บุคคล และ ๓) องค์กร	Stronger Teen Mom ๒๐๒๒
เด็ก	๑) รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร
๑) รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร	๒) รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเกียรติบัตร
๒) รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเกียรติบัตร	๓) รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเกียรติบัตร
๓) รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเกียรติบัตร	๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รับเกียรติบัตร
๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รับเกียรติบัตร	
เยาวชน/บุคคล	
๑) รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร	
๒) รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเกียรติบัตร	
๓) รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเกียรติบัตร	
๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รับเกียรติบัตร	
องค์กร	
๑) รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร	
๒) รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเกียรติบัตร	
๓) รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเกียรติบัตร	
๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รับเกียรติบัตร	

หมายเหตุ : จำนวนรางวัลของทุกประเภทขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นกาตัดสินสุด



เลขที่ใบสมัคร.....

ประเภทที่ 1

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร
ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุนดิเด่น (ผู้ขับเคลื่อน)

1. ประเภทของผู้สมัคร (รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์)

เด็ก เยาวชน/บุคคล องค์กร

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร

ชื่อ (คำนำหน้า - ชื่อ - ชื่อสกุล).....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.....อาคาร.....
หมู่.....ซอย.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....
E-mail

3. ข้อมูลองค์กร (กรณีส่งในนามองค์กร)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.....อาคาร.....
หมู่.....ซอย.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....
E-mail

ทั้งนี้ ได้รับความยินยอมให้สมัครเข้ารับการศึกษาและเชิดชูเกียรติในนามขององค์กรจากผู้บริหารองค์กรแล้ว

ลงชื่อ.....(ผู้สมัคร)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจอนุญาต)

(.....)

ตำแหน่ง.....

4. สรุปผลการดำเนินงาน

ผลงานการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ชื่อผลงาน.....

(1) ระบุเนื้อหาที่มีความสำคัญ.....

.....

(2) ระบุรูปแบบวิธีการสื่อสาร/รูปแบบวิธีทำกิจกรรม/รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม.....

.....

(3) ระบุการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ.....

.....

(4) ระบุความต่อเนื่องของกิจกรรมและแนวทางในการสร้างความยั่งยืน.....

.....

(5) ระบุการประเมินผล.....

.....

(6) ระบุแนวคิดในการขยายผล.....

.....

.....

ขอรับรองว่าผลงาน เอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่เสนอข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....(เจ้าของผลงาน)

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีต่อ
เจ้าของผลงานฯ

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้รับรอง) (ถ้ามี)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

โทรศัพท์.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น และเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจะเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารลับเป็นระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ ขอให้อัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่น

ทาง Link : <https://forms.gle/sQFBc5waYy5HYqwY7>

หรือ QR Code ท้ายใบสมัครนี้

ตัวอย่างไฟล์

1. ภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
2. เอกสารผลงานรูปแบบไฟล์ PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2651 7826 โทรสาร 0 2651 6742

E - mail : protection@dcy.go.th

กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

กรุณาส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

*** หมายเหตุ ***

1. ข้อมูลจากการทำรายงานมีผลการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่นจะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กรที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

2. ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิมลัดดา บุญศรี

นายภมรพัฒน์ วงศ์ศรี

โทร. 0 2651 7826



Link : <https://forms.gle/sQFBc5waYy5HYqwY7>

ประเภทที่ 1 การสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็ก เยาวชน บุคคลและองค์กร



ประเภทที่ 2
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเกียรติ
รางวัล Stronger Teen Mom 2022 (ผู้ได้รับการขับเคลื่อน)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร

ชื่อ (คำนำหน้า - ชื่อ - ชื่อสกุล).....อายุ.....ปี
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.....อาคาร.....
 หมู่.....ซอย.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....
 E-mail

2. ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.....อาคาร.....
 หมู่.....ซอย.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....
 E-mail

3. สรุปผลการดำเนินงาน

ผลงานการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ชื่อผลงาน.....

(1) ระบุแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมและการส่งผลงาน.....

.....

.....

(2) ระบุขั้นตอนการทำกิจกรรม.....

.....

.....

(3) ระบุสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ.....

.....

.....

(4) ระบุการก้าวข้ามอุปสรรค/ความท้าทาย.....

.....

.....

(5) ระบุสิ่งที่ตนเองได้รับจากการทำกิจกรรม.....

.....

.....

ขอรับรองว่าผลงาน เอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่เสนอข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....(เจ้าของผลงาน)

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีต่อ
เจ้าของผลงาน ฯ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้รับรอง) (ถ้ามี)

(.....)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

โทรศัพท์.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น และเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจะเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารลับเป็นระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ ขอให้อัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ทาง Link : <https://forms.gle/RYVsvh4qeYZED7fz5>

หรือ QR Code ท้ายใบสมัครนี้

ตัวอย่างไฟล์

1. ภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
2. เอกสารผลงานรูปแบบไฟล์ PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2651 7826 โทรสาร 0 2651 6742

E - mail : protection@dcy.go.th

กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

กรุณาส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ผู้ประสานงาน :

นางสาวพิมพ์ลัดดา บุญศรี และ

นายภมรพัฒน์ วงศ์ศรี

โทร. 0 2651 7826



Link : <https://forms.gle/RYVsvh4qeYZED7fz5>

ประเภทที่ 2 การสรรหาและเชิดชูเกียรติ รางวัล Stronger Teen Mom 2022